



**ทศวรรษ**  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



**นายมนัส แสงชาติ**

**ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์**

**มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ**

**จังหวัดอำนาจเจริญ**



## จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

❖ จากเด็กที่จบ ม.๖ แล้วมาอยู่บ้านโดยไม่ทำอะไรเลย อยู่มาวันหนึ่งเห็นภาพอยู่ ๒ ภาพ ๑) เห็นพ่อกับแม่ทำงานหนักเท่าเดิม ทั้งที่อายุมากขึ้น ๒) เห็นเพื่อนที่เรียนจบมาด้วยกันไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร ขับจักรยานยนต์ไปมารอบหมู่บ้าน ต้มสุราเป็นอาชีพจนเลยเกิดความคิดในใจว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองในวันนี้ เมื่อเวลาผ่านไปเราคงไม่มีอะไรที่แตกต่างจากเดิม เราต้องเดินออกจากความจน เราต้องสร้างโอกาส และลงทุนให้กับตนเอง สิ่งลงทุนได้ดีสำหรับผม คือการศึกษาเพราะการศึกษาคือสิ่งที่เราลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้ผลตอบแทนมากที่สุด และคงทำให้ชีวิตเราดีขึ้นแตกต่างจากเดิม

❖ สอบติด ๑๒ ที่ แต่เลือกเรียนรามคำแหงเป็นอันดับแรก และเลือกเรียน นิติศาสตร์ เพราะน่าจะเรียนยาก และท้าทาย ที่สำคัญเป็นสาขาที่เป็นที่มียชื่อเสียงอันดับต้นของสายกฎหมาย มีตุลาการ อัยการ ทนายความ และนักกฎหมายมากมายที่จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหงมากมาย เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดอำนาจเจริญ รูปแบบการเรียนการสอน เป็นแบบตลาดวิชา เรากำหนดวิชาที่จะลงเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนที่อื่น หรือการทำงานของเราได้ และสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าเราจะจบภายในระยะเวลาเท่าไรเพราะลงทะเบียนเรียนได้ ๕ เทอม การเรียนมีทั้งแบบสอนสด สอนออนไลน์ สอนแบบตัวต่อตัว และศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งอาจจะไม่ได้แตกต่างจากที่อื่น ในมหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมมากมายระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้อง ทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้อันดี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความเป็นพี่เป็นน้อง และที่สำคัญเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย มีความเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างมาก เข้าถึงได้ง่าย เป็นกันเอง เป็นที่ปรึกษาที่ดี อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีทุนสนับสนุนการเรียนการศึกษามากมาย อาทิเช่น ทุนกยศ. ทุนกรอ. หรือทุนให้เปล่าตลอดปีการศึกษา เรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ใช่เรื่องยาก ง่าย ๆ ไร่ครึ่ง ผมกำลังจะบอกว่า สิ่งที่คุณคนมีคือต้นทุนของเวลา คือ ๒๔ ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับใครจะสามารถออกแบบเวลาตัวเองให้ได้กำไรมากที่สุด ในแต่ละวันได้ และนั่นคือสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตการเรียน การทำงานในอนาคต ตลอดจนการวางแผนได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มี ๑๔๐ หน่วยกิต ถ้าแบ่งเป็น ๔ ปี ก็จะทำกับปีละ ๓๕ หน่วยกิต และแบ่งออกเป็น ๓ เทอม (เทอม ๑, ๒ และ ๓) จะตกเทอมละประมาณ ๑๐-๑๒ หน่วยกิต ถ้าสอบไม่ผ่านก็สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก ๒ เทอม

❖ ชีวิตของการเรียนปริญญาตรี ๒ ไบพร้อมกัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ต้องเรียนอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ต้องเรียนอีกมหาวิทยาลัยหนึ่ง ก็เป็นสิ่งที่ทำหายสำหรับผมเล็กน้อย ไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทำทั้ง ๒ อย่างไปพร้อมกัน แต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นคือ การบริหารเวลา การมีวินัยในตัวเอง ไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือความพยายามและความอดทนของเราได้ ผ่าถึงน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย อยากให้ลองเปิดใจมาเรียนรามคำแหงด้วยกัน มีสาขาที่หลากหลาย ค่าเทอมแสนถูก ใกล้เคียงบ้าน สามารถออกแบบการเรียนได้ และสามารถทำอย่างอื่นไปพร้อมๆกันได้ อย่าให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะรามคำแหงมีค่ามากกว่านั้น